

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

การได้ฟังจากครูบาอาจารย์สำคัญมาก

เราพูดอย่างตรงไปตรงมา นำพิจารณาอยู่ หมอรู้สึกจะห่างเหินจากวัด ห่างเหินวัด ห่างเหินศาสนา ตามกิริยาที่แสดงออกรู้สึกว่าจะห่างเหินพอสมควร ถ้าห่างเหินมากกว่านี้แล้วแหละ ใช้ไม่ได้ หมอรู้สึกว่าเข้าทางวัดมีน้อยมากทีเดียว เราพูดตรงๆ อย่างนี้แหละ มันอาจจะมึนงงทางใดทางหนึ่งจนได้นั้นแหละ เรียนสรีรศาสตร์ทางหมอเรียนเพื่อแก้โรคแก้ภัย เรียนสรีรศาสตร์ทางพุทธศาสนาเพื่อแก้กิเลสวัฏวนกองทุกข์ มันต่างกันมากนะ คนละโลกนูนน่ะ เรียนสรีรศาสตร์เหมือนกันก็ตาม อันหนึ่งแก้โรคแก้ภัยไข้เจ็บ อันหนึ่งแก้กิเลสตัณหาหรือภพหรือชาติออกจากใจ

วันนี้ไม่พูดอะไรมากนักละนะ เวลาวันวางวันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือวันพระ ให้พากันเข้าวัดเข้าวาหมุนใจเข้าสู่ศีลสุธรรมนะ อย่าห่างเหินเราเป็นชาวพุทธ ชาวพุทธห่างเหินศาสนานี้เร็วมาก เขาไม่มีศาสนาดีกว่าเรา เรามีศาสนาไม่เป็นที่ชี้รั้วชี้เหรกว่าเขา ใช้ไม่ได้ หลวงตาที่มีอายุถึงขนาดนี้ก็อ่านหนังสือธรรมะแหละ พออ่านไปเอะใจไปเรื่อย ๆ อ่านตรงไหนมีแต่เราผิดมาแล้ว ๆ จะพยายามแก้ ที่ผิดมาแล้วจะแก้ ๆ เรื่อยเลย อ่านไปเท่าไรจิตยิ่งดูตึ๋มในธรรม เห็นโทษของตัวที่เคยทำผิดมาไม่รู้เนื้อรู้ตัว ที่นี้อ่านไปเท่าไรจิตก็หมุนเข้าสู่ธรรมเรื่อย ๆ

สุดท้ายก็เลยถึงที่สุดเลยนะจิต อ่านทีแรกก็อยากไปสวรรค์ อยากไปพรหมโลก แล้วอ่านไป ๆ ถึงนิพพาน ที่นี้จิตเลยหมุนใส่นิพพานเลย หมุน ๆ เรื่อยเลยเชียว ที่นี้จิตเลยหนักทางด้านจะไปนิพพาน จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป จิตเลยหมุนใหญ่เลย พอจากนั้นแล้วก็เข้าหาพ่อแม่ครูจารย์มันเรา ท่านก็แสดงธรรมวันนั้นอย่างเผ็ดร้อนเหมือนกันนะ ใส่อ่างเต็มทีเลย ถึงใจ ตั้งแต่บัดนั้นมาก็เอาละที่นี้เรื่อยมา

นี่ละการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์นี้สำคัญมาก ไปถึงพ่อแม่ครูจารย์มันเหมือนว่าเปิดมรรคผลนิพพานให้ดู นี่นะ ๆ อยู่อย่างนั้น จิตใจก็ยิ่งดูตึ๋ม ที่นี้หมุนเลยเชียว จะให้ถึงนิพพานในชาตินี้ ไปแล้วนะที่นี้นะ แต่ก่อนก็ไปธรรมดา ๆ หมุนขึ้น ๆ พออ่านไปถึงเรื่องนิพพานแล้วจิตเลยหมุนเข้าถึงนิพพาน เอาใหญ่เลยนะ นี่ละการอ่านหนังสือ การได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่จะช่วยจิตใจได้เป็นอย่างดี

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ